



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่เอย

ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่เอย ได้ดำเนินการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่เอย โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่เอย ได้ดำเนินการเลือกสรรผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่เอย ตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งจะจ้างถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ และจะต่อสัญญาจ้างต่อเมื่อศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่เอย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในตำแหน่งดังกล่าว หรือขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการ ว่ามีความจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนืองหรือไม่ สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร ไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี และเรียกบรรจุตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร หรือภารกิจความจำเป็นของส่วนราชการ โดยทำหนังสือแจ้งส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ไว้ตามลำดับที่ของผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงษ์ศักดิ์ นุญเป็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาว	รัชนิวรรณ	ถาว์	ลำดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัว และทำสัญญาจ้าง วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๒	๐๐๒	นาย	ศิริชัย	ว่องกุลกิจศิลป์	
๓	๐๐๓	นางสาว	มนัสนันท์	รังสรรค์	